

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

21:09 16/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/4, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị số 38 và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.



Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Hội nghị đã kết nối trực tuyến tới 700 điểm cầu tại BHXH các địa phương trên cả nước, với hơn 10.000 đại biểu tham gia. Tham gia tại điểm cầu BHXH Việt Nam có Phó Chủ tịch thường trực HĐQT BHXH Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam...

Tiệm cận mục tiêu “BHYT toàn dân”

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, ngày 7/9/2009, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới. “Việc triển khai Chỉ thị số 38 được ngành BHXH Việt Nam thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. BHXH Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Bí thư giao tại Chỉ thị số 38” - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, với việc quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, công tác BHYT đã đạt được các kết quả nổi bật. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị SDLĐ, người tham gia BHYT, cơ sở KCB về chính sách, pháp luật BHYT đã có chuyển biến tích cực. Sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHYT từ Trung ương đến địa phương, lan tỏa đến người dân.

Một số kết quả nổi bật được ghi nhận như: Công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật để pháp quy hóa Chỉ thị đã và đang hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý thực hiện chính sách BHYT; độ bao phủ BHYT tăng nhanh và phát triển bền vững. Nếu như năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 46,1% dân số; thì đến năm 2009- sau khi Chỉ thị số 38 được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 10 triệu người so với năm 2008, đạt tỷ lệ bao phủ 58,2% dân số; đến năm 2023 có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số.

Đồng thời, điểm nhấn nổi bật nữa, chính là công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT được thực hiện hiệu quả, khi đã cân đối thu-chi, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Công tác giám định, thanh tra, kiểm tra đã có những thay đổi cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHYT. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban ngành tại địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Đồng thời, ngành BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách TTHC, từ đó tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.



Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị

“Tấm thẻ BHYT trở thành một phần không thể thiếu trong giấy tờ tùy thân của hầu hết người dân, nhất là với người dân vùng sâu, vùng xa... Đây chính là minh chứng thành công của công tác truyền thông, khi chính sách BHYT, ý nghĩa của việc tham gia “thấm” vào trong nhận thức, đời sống của mỗi người dân. Tính tuân thủ pháp luật BHYT ngày càng tốt, người dân tin tưởng và hài lòng khi sử dụng thẻ BHYT, thể hiện chính sách BHYT đã thực sự đi vào đời sống...”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Bên cạnh khẳng định những thành tựu đạt được, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng chỉ rõ, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập và hạn chế. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nói chung và công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT nói riêng. Nhiều nơi còn coi công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ của riêng ngành BHXH Việt Nam; chưa bố trí được nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng như người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình...

Bên cạnh đó, việc sửa đổi chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực BHYT, ngoài yếu tố đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể, thì hiện còn thiếu tính linh hoạt, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng,

cũng như chưa phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của mỗi giai đoạn. Ví dụ như, những nhóm dân cư tại các vùng kinh tế khó khăn không còn được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT khi địa bàn này đạt tiêu chí nông thôn mới... Đồng thời, sự phối hợp giữa cơ quan BHXH, Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trong quản lý và sử dụng quỹ BHYT còn hạn chế; kinh phí KCB BHYT tại một số cơ sở KCB chưa được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm...

Vì vậy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ mong muốn, thông qua các hoạt động tổng kết, đánh giá, sẽ giúp ngành BHXH Việt Nam cũng như các đơn vị liên quan rút ra được bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; cũng như đề xuất, kiến nghị giải pháp để chính sách BHYT ngày càng hoàn thiện và được thực hiện hiệu quả hơn.

Đồng hành chăm sóc sức khỏe người dân

Chia sẻ minh chứng về sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết: Từ năm 2008 đến nay, số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước, mục tiêu đến năm 2025 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là mục tiêu không còn xa...

Công tác thông tin, truyền thông về BHYT cũng có những chuyển biến mạnh mẽ. Bên cạnh các hình thức truyền thông truyền thống, nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông ngày càng được đổi mới đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù từng nhóm chủ đề, đặc điểm văn hóa vùng miền. BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều hình thức truyền thông mới như: Tư vấn, đối thoại trực tiếp với người dân; tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ca khúc về BHXH, BHYT; truyền thông trực quan sinh động và theo chủ đề, đặc thù vùng miền; đẩy mạnh triển khai các hình thức truyền thông mới; phát huy hiệu quả tư vấn, giải đáp thông tin cho người dân qua hệ thống chăm sóc khách hàng (Call Center), ứng dụng VssID-BHXH số...

BHXH Việt Nam cũng đã nâng cao hiệu quả công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Trung bình mỗi năm có trên 170 triệu lượt người KCB BHYT. Tính bình quân mỗi cán bộ giám định phải thực hiện giám định khoảng 80.000 hồ sơ/năm. Từ tháng 7/2016, BHXH Việt Nam đã xây dựng và vận hành chính thức Hệ thống thông tin giám định BHYT. Trong giai đoạn 2017-2022, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã góp phần giảm chi từ quỹ BHYT với số tiền hơn 10.000 tỷ đồng, góp phần phục vụ nhân dân KCB trong những trường hợp cần thiết hơn.

Đặc biệt, quyền lợi KCB BHYT của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chính sách.

Từ khi thực hiện Luật BHYT, hầu hết các cơ sở KCB công lập đều tham gia ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH. Năm 2009 có 2.176 cơ sở ký hợp đồng; đến cuối năm 2023 tăng lên 2.897 cơ sở. Ngoài ra, còn có gần 10 nghìn trạm y tế xã, phường, thị trấn cũng tham gia KCB BHYT thông qua hợp đồng do các BV huyện hoặc TTYT huyện ký kết...



Đại biểu tham dự tại các điểm cầu BHXH địa phương

Chung góc nhìn tích cực về những thành tựu đạt được, bà Trần Thị Trang- Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) đánh giá: Với sự nỗ lực của toàn ngành BHXH Việt Nam, hiện dư địa mở rộng độ bao phủ BHYT trong thời gian tới chỉ còn khoảng 7%... Bà Trang cũng đánh giá cao thành tựu ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của BHXH Việt Nam, nhất là nhấn mạnh hiệu quả công tác giám định BHYT và triển khai thẻ BHYT điện tử...

Đại diện Bộ Y tế cũng bày tỏ mong muốn công tác giám định sẽ là công cụ chủ lực trong hoạt động cân đối quỹ BHYT, đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả. “Hệ dữ liệu mà BHXH Việt Nam đang có thông qua hoạt động này cũng là thông tin, bằng chứng thực tế cho việc xây dựng chính sách phù hợp; đưa ra các giải pháp thực hiện chính sách có tính thuyết phục...”- bà Trang cho biết.

Xây dựng và triển khai chính sách BHYT theo chiều sâu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Thanh Mai- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ

đạo Tổng kết Chỉ thị số 38 nhấn mạnh: “Những kết quả qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư đã khẳng định đóng góp của chính sách BHYT trong đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quỹ BHYT đã trở thành nguồn tài chính quan trọng góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Để sớm đạt mục tiêu BHYT toàn dân, nhất là giúp chính sách BHYT đi vào chiều sâu, thực sự là trụ cột an sinh xã hội vững chắc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Cán sự Đảng và toàn thể CBVC ngành BHXH Việt Nam phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các cấp triển khai, quán triệt để mỗi người dân, DN, hộ gia đình nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của chính sách BHYT. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách BHYT tại các cơ quan, đơn vị, DN.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT. Cơ quan BHXH các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ bao phủ 95%; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT.

Ông Vũ Thanh Mai cũng đề nghị BHXH Việt Nam nghiên cứu, đề xuất với các cấp, các ngành sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT; đẩy mạnh cải cách TTHC, phát huy kết quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong quản lý nhằm ngăn ngừa lạm dụng, lãng phí nguồn quỹ, đảm bảo sử dụng hiệu quả và cân đối thu-chi quỹ...

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, thay mặt Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành triển khai một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT như: Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt để mỗi người dân, DN, hộ gia đình nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT. Tham mưu để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển BHYT đến cấp xã; quy định giá dịch vụ KCB BHYT phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở KCB sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

“Ngành BHXH Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu trách nhiệm cao của đội ngũ làm công tác BHYT. Trong giai đoạn tiếp theo, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa trong triển khai thực hiện chính sách BHYT, đáp ứng ngày càng cao hơn trong mục tiêu BHYT toàn dân, công tác KCB BHYT, yêu cầu về quản lý quỹ trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội có sự thay đổi nhanh và phức tạp...”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Thái An

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-tong-ket-15-nam-thuc-hien-chi-thi-so-38-cttw-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang>